

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

มิติการประเมิน	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย	
	ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา	ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม
1.ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4.ผลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน	เป้าหมายของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	จำนวนความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100	ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น	2 พื้นที่	มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 2 พื้นที่ คือ 1. บ้านคลองหน้าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 2. บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
			จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น	2 หลักสูตร	-
			ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย	ระดับ 5	ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 72.15

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	กิจกรรมสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) (งบบริการวิชาการ) (08-01-12-006)	ดำเนินการแล้ว	เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
2	กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) (งบบริการวิชาการ) (08-01-13-006)	ดำเนินการแล้ว	เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
3	กิจกรรมสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (08-01-05-001)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561	ผศ.อุทัย/ ผศ.ประสิทธิ์/ ผศ.ละเอียด
4	กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และรองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ
5	กิจกรรมสอนน้องถ่ายภาพและสร้างภาพยนตร์	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561	ผศ.อุทัย/ ผศ.ประสิทธิ์/ อ.มณฑนา
6	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขายสินค้าผ่านตลาดดิจิทัลของสินค้าหัตถกรรม	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561	อ.ดร.ณัตถยา
7	กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561	อ.อภิชาติ
8	กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีสำหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคีอากร (08-01-05-002)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 20 และ 27 เมษายน 2562	สาขาวิชาการบัญชี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ร่วมพิจารณาพบว่า

1. พื้นที่บริการวิชาการหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของคณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พบว่า ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างชุมชนกับผู้ดำเนินโครงการมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ สาเหตุได้แก่ ชุมชนมีอาชีพหลักและต้องทำอย่างต่อเนื่องซึ่งบางครั้งเมื่อถึงวันดำเนินโครงการชุมชนบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายทั้งหมดสามารถเข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง ดังนั้นในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ได้เพิ่มข้อเสนอในการประสานงานกับชุมชนจากเดิมเป็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพียงรูปแบบเดียว ให้มีการเพิ่มการประสานงานอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรูปแบบและต้องมีการชี้แจงแผนการดำเนินกิจกรรมกับชุมชนตลอดระยะเวลาที่ต้องลงดำเนินงานกับชุมชน

2. พื้นที่อื่นๆ ที่สาขาวิชามีความประสงค์จะดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มี 5 โครงการ พบว่า หลายโครงการผู้ดำเนินโครงการขาดการให้ความสำคัญต่อผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลไม่อาจทราบได้ว่าการดำเนินโครงการเกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่หรือชุมชนได้นำความความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์จะกำหนดแนวทางการติดตามผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป